



การลงคะแนนเสียง ADEM ออนไลน์

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่ประสงค์ขอบัตรลงคะแนนเสียงออนไลน์ภายในวันที่ 31 มกราคม เวลา 12.00 น. จะได้รับข้อมูลรับรองการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ลงทะเบียนไว้ เราจะเริ่มส่งจดหมายในวันที่ 31 มกราคม

บัตรลงคะแนน ElectionBuddy สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์จะเปิดในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เวลาเที่ยงตรง เว็บไซต์สำหรับการลงคะแนนคือ CADEM.ORG/ADEMBALLOT ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนเสียงทางออนไลน์จะได้รับจดหมายทางไปรษณีย์พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วม (PIN) 10 หลัก และรหัสผ่านสำหรับการลงคะแนนเสียงใน ElectionBuddy

การลงคะแนนเสียงจะเปิดจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00 น. และต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว บัตรลงคะแนนเสียง ElectionBuddy ที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ถูกนับ

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ขอข้อมูลรับรองการลงคะแนนเสียงออนไลน์และมีอีเมลที่ตรงกับอีเมลในไฟล์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พวกเขาจะได้รับข้อมูลรับรองการลงคะแนนเสียงออนไลน์ทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

คำแนะนำการลงคะแนนเสียงออนไลน์

คุณสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครได้สูงสุด 14 คน ผู้สมัครตัวแทนเขตสภารัฐ (ADD) ที่มีคะแนนสูงสุด 7 อันดับแรกจาก OSIF และ 7 อันดับแรกจาก SIF จะได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ หากคุณเลือกผู้สมัครตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ระบบ ElectionBuddy จะไม่ให้คุณส่งบัตรลงคะแนนเสียง คุณสามารถลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่เป็น OSIF หรือ SIF ในรูปแบบใดก็ได้

SIF - Self-Identified Female (ระบุตนเองว่าเป็นเพศหญิง)

OSIF - Other than Self-Identified Female (ระบุตนเองว่าเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่เพศหญิง)



**ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด จะได้เป็นสมาชิก
คณะกรรมการบริหารของเขตสภานี้ คุณสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิก
คณะกรรมการบริหารได้มากกว่าหนึ่งคน**

นี่คือการลงคะแนนเสียงแบบกึ่งลับ เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้ง เราจะทำให้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
เข้าถึงได้ แต่ชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่ปรากฏบนบัตรลงคะแนนเสียง

สามารถอ่านคำแนะนำการลงคะแนนเสียงโดยละเอียด รวมถึงรายชื่อผู้สมัครและคำชี้แจงของผู้สมัคร
หากมีการยื่นคำชี้แจงได้ที่ <https://adem.cadem.org/> ผู้เข้าร่วม ADEM สามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ลงคะแนนเสียงด้วยตนเองและการสนับสนุนเพิ่มเติมในการดำเนินการเลือกตั้ง
ADEM ปี 2025

หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งคำถามไปที่อีเมล adem@cadem.org